

CUTEK® RESTORE

น้ำยาฟื้นฟูไม้เก่าให้กลับมาใหม่อย่างมืออาชีพ



CUTEK® Restore (ชื่อเดิม CUTEK® Proclean) น้ำยาทำความสะอาดที่สามารถฟื้นฟูไม้เก่า
ไม้ซีดเทาให้กลับมาเหมือนใหม่

CUTEK® Restore สามารถขจัดคราบสกปรกฝังแน่นประเภท
คราบแทนนิน คราบน้ำ เชื้อรา และสามารถทำให้ไม้ซีดเทา
กลับมาเหมือนไม้เดิม

CUTEK® Restore ช่วยทำให้ไม้กลับมาเหมือนใหม่ ทำความ
สะอาดเตรียมพื้นผิวก่อนเคลือบด้วย CUTEK® Extreme
CD50

- ฟื้นฟูไม้เก่าอย่างมีประสิทธิภาพ - สามารถล้างไม้ซีดเทา
ให้กลับมาใหม่เหมือนไม้เดิม
- ขจัดคราบฝังแน่นในไม้ - เช่นคราบน้ำ คราบแทนนิน และ
เชื้อรา
- เตรียมพื้นผิวไม้ใหม่ - สามารถขจัด (mill glaze) ฟิล์มบน
ผิวไม้ที่เกิดจากความร้อนของใบเลื่อยเสียดสีกับของเหลว
ในไม้ น้ำตาล เซลลูโลส และสารอื่นๆในไม้ ทำให้เกิดฟิล์ม
ประเภทหนึ่งบนผิวไม้

CUTEK® RESTORE

วิธีการใช้งาน

สิ่งที่ต้องใช้



แปรงขัดพื้น ลูกกลิ้งหรือแปรงขนแกะ
สังเคราะห์



ถังพลาสติก



เครื่องแรงดันน้ำ

การครอบคลุม

อัตราการครอบคลุม 1 ลิตร CUTEK® Restore สามารถใช้พื้นปูพื้นผิวได้ 8-16 ตารางเมตร (ไม้ไมโทรมให้ล้าง 1 ครั้ง ไมโทรมมากให้ล้าง 2 ครั้ง)

ข้อมูลสำคัญ

CUTEK® Restore เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดประสิทธิภาพสูงที่ช่วยทำให้ไม้เก่า/ไม้ซีดเทากลับมาแลดูเหมือนใหม่

การทดลองผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ขนาดเล็กก่อนนำไปใช้ในพื้นที่ขนาดใหญ่เป็นสิ่งสำคัญในการช่วยตัดสินใจก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ เนื่องจากสภาพและสายพันธุ์ของไม้อาจให้ผลลัพธ์ที่แตกต่าง

CUTEK® Restore น้ำยาพื้นไม้เก่าให้กลับมาใหม่สามารถนำมาเจือจางการนำมาเจือจางจะช่วยให้ชั้นน้อยลงเพื่อให้เหมาะสมกับความหนาแน่นของไม้ ทรายสกปรกฝังลึกในเนื้อไม้ ให้ทดสอบผลิตภัณฑ์ที่เจือจางก่อนในพื้นที่ขนาดเล็กก่อนนำไปใช้ในพื้นที่ขนาดใหญ่ (CUTEK Restore ขนาดบรรจุ 2 ลิตร และ 20 ลิตร ได้เจือจางสัดส่วน 1:1 น้ำสะอาดไว้เรียบร้อยแล้ว)

หมายเหตุ: CUTEK® Restore ไม่สามารถลอกสีเก่าประเภทฟิล์มได้ ถ้าต้องการลอกสีเก่าเช่น สเตน วานิช ลินซีดออย สีอะคริลิก และสีสูตรฟิล์มต่างๆ ให้ใช้ CUTEK® Wood Stripper น้ำยาลอกสีเก่าประเภทฟิล์ม

ข้อควรระวัง

ก่อนเริ่มดำเนินการเตรียมพื้นผิวและปกป้องไม้ให้อ่านข้อมูลอันตราย ข้อควรระวัง และให้เลือกใช้อุปกรณ์เซฟตี้ให้ถูกต้อง CUTEK® Restore มีสารเคมีอันตรายการอ้างอิงถึงสุขภาพและความปลอดภัยในเอกสารความปลอดภัย Safety Data Sheet (SDS) จึงเป็นเรื่องสำคัญ ระหว่างการใช้ CUTEK® Restore พื้นผิวทั้งหมดโดยรอบควรได้รับการป้องกันอย่างเพียงพอ

ให้ระวังทิศทางที่มีโอกาสพัดละอองตอนล้างน้ำยาทิ้งไปบริเวณที่จอดรถ ทางเดินเท้า พื้นคอนกรีต ยางมะตอย ท่อน้ำทิ้ง พืชพรรณ และพื้นผิวโดยรอบทั้งก่อนและหลังการใช้งาน

ห้ามรับประทาน

สามารถดูข้อควรระวังและข้อมูลความปลอดภัย SDS ฉบับเต็มได้ที่ www.cutekth.com

CUTEK® RESTORE

ขั้นตอนที่ 1 ▶ การเตรียมพื้นผิว

เริ่มต้น: ทำให้ไม้บริเวณที่ต้องการจะฟื้นฟูให้ชุ่มน้ำก่อนนำแปรงขนนุ่มมาจุ่ม CUTEK® Restore แล้วขัดไม้ในบริเวณดังกล่าว ปล่อยให้หน้ายาซึมเข้าเนื้อไม้ประมาณ 15-20 นาทีแล้วล้างออกด้วยเครื่องแรงดันน้ำ หากต้องการผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิมให้ทำซ้ำอีกครั้ง แต่ครั้งที่ 2 ให้ทิ้งน้ำยาให้ซึมเข้าเนื้อไม้ประมาณ 1 ชั่วโมงแล้วล้างออก

การล้างน้ำยาทิ้ง: หลังจากทิ้งน้ำยาให้ซึมเข้าเนื้อไม้ไว้ตามระยะเวลาที่แนะนำแล้ว ให้ล้างน้ำยาทิ้งด้วยเครื่องแรงดันน้ำความแรงประมาณ 50 บาร์ (750 p.s.i) ปรับเป็นหัวสเปร์ย์

การล้างออกด้วยแรงดันจากก๊อกน้ำไม่เพียงพอ

สำหรับไม้เนื้ออ่อนให้ลดความแรงของเครื่องแรงดันเพราะความแรงอาจทำลายเยื่อไม้เนื้ออ่อนได้

ระยะเวลาที่ปล่อยให้หน้ายา CUTEK® Restore ซึมเข้าเนื้อไม้นานจะยิ่งต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นในการล้างออก ให้น้ำยาจากที่สูงลงที่ต่ำ ลากตามลายไม้เป็นจังหวะยาว

ห้ามใช้หัว “เทอร์โบ” กับไม้จริง

ขั้นตอนที่ 2 ▶ ปกป้องไม้

หลังจากฟื้นฟูไม้เก่าให้กลับมามีใหม่แล้ว รอไม้แห้งสนิทหรือความชื้นไม่เกิน 17% (โดยทั่วไปในพื้นที่แดดจัดใช้เวลาประมาณ 24 ชั่วโมง) แล้วเข้าสู่ขั้นตอนถัดไปคือการปกป้องไม้ด้วยการเคลือบ CUTEK® น้ำมันรักษาเนื้อไม้สำหรับงานภายนอก

ออกแบบและพิสูจน์มาแล้วว่าสามารถใช้ได้จริงกับสภาพอากาศรุนแรงในประเทศออสเตรเลีย CUTEK® น้ำมันรักษาเนื้อไม้ซึมกระจายลึกเข้าสู่เนื้อไม้ปกป้องไม้จากความชื้น ช่วยยืดอายุการใช้งานให้กับไม้



CUTEK® Extreme CD50 น้ำมันรักษาเนื้อไม้ออยล์เบสประสิทธิภาพสูง ช่วยคงเสถียรภาพให้กับไม้ คุณสมบัติแตกต่างที่สามารถทำให้ไม้รักษาตัวเองได้ไม่ ดูแลว่าจะตัดหรือเจาะ ยกกระดานความสวยงามของไม้ ควบคุมความชื้น รักษารูปทรงและฟอร์มไม้ ลดปัญหาไม้บิด งอ ห่อ และแตก

การทำนุบำรุงด้วย CUTEK® น้ำมันรักษาเนื้อไม้นั้นเป็นเรื่องง่ายและประหยัด ทำนุบำรุงด้วยการล้างแล้วเคลือบออยซ์ซ้ำ - ไม่จำเป็นต้องใช้กระดาษทราย

การไม่เคลือบไม้ด้วย CUTEK® น้ำมันรักษาเนื้อไม้หลังการใช้น้ำยาล้างจะทำให้หน้าฝนและน้ำซึมเข้าไปทำลายเนื้อไม้ได้เร็วไม่ซีดจางเร็วและซีดเทาเร็ว

สำหรับเคล็ดลับและวิธีวิดีโอการใช้งานในการเตรียมพื้นผิวและปกป้องด้วยผลิตภัณฑ์ CUTEK® สามารถเข้ามาดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.cutekth.com